

TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 34 -CT/TU

Bình Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2023

CHỈ THỊ

Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã khẳng định vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; quan tâm thực hiện dân chủ, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động khó khăn...; công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn còn nội dung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra; chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội có mặt còn hạn chế; một vài cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm phát huy đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; để lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách; đảm bảo các chế độ, chính sách và điều kiện hoạt động để phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới.

2. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện trình Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

- Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024, khẳng định các điểm mạnh về kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót; rút ra nguyên nhân và kinh nghiệm.

- Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; phân tích toàn diện bối cảnh tình hình hiện tại, làm rõ thời cơ và thách thức đang đối diện trong nhiệm kỳ tới; dự báo những thuận lợi, khó khăn, phát hiện những vấn đề mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

3. Công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có cơ cấu, số lượng hợp lý, có tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp. Chú trọng việc phát hiện, giới thiệu những cá nhân có năng lực, uy tín, tâm huyết và trách nhiệm cao đối với sự phát triển bền vững của địa phương và công tác Mặt trận; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức có đủ điều kiện tham gia thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

Cấp ủy phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; giới thiệu đồng chí Ủy viên Thường vụ cấp ủy có uy tín, năng lực để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2024.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- VP Trung ương Đảng,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Đảng đoàn MTTQ Việt Nam,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- BTV Tỉnh đoàn,
- Lưu VPTU, Quyên.



Nguyễn Hoàng Thao